

GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/5, Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giao thông Vận tải về công tác quản lý và bảo trì giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Tri, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Giai đoạn 2020 - 2022, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực quản lý và bảo trì công trình giao thông bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, thực hiện quản lý, duy tu, bảo dưỡng kịp thời các tuyến đường được giao quản lý, đôn đốc sửa chữa kịp thời hư hỏng các công trình giao thông; kiểm tra, tham mưu xử lý các điểm đen và các điểm tiềm ẩn nguy cơ là điểm đen về giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Sở cũng đã tham mưu Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh từng bước đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức triển khai kịp thời các quy định của Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì giao thông. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận đề nghị lãnh đạo Sở và đại diện các phòng, ban, đơn vị thực thuộc làm rõ các kết quả thực hiện và một số số liệu trong báo cáo; cơ sở pháp lý, hình thức tổ chức đầu thầu, việc điều chỉnh vốn thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình; định mức cho bảo trì, bảo dưỡng thấp hơn so với quy định; các giải pháp khắc phục tình trạng tai nạn chiếm hành lang an toàn giao thông; tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình duy tu, bảo dưỡng các công trình, bảo đảm an toàn giao thông tỉnh. Thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình phải bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những năm qua Thái Bình đã huy động mọi nguồn lực cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân đầu tư cũng cố, phát triển hệ thống giao thông đường bộ đáp ứng lưu lượng giao thông ngày một tăng, cải thiện môi trường giao thông, giảm tác nghẽn giao thông trung đô thị, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay công tác quản lý và bảo trì giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế cần khắc phục. Công tác kiểm tra, phát hiện các hành vi lấn chiếm, vi phạm hành lang đường bộ, các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông có trường hợp phát hiện chậm, chưa được xử lý kịp thời. Đồng chí đề nghị Sở Giao thông Vận tải, các ngành liên quan, các huyện, thành phố tăng cường phối hợp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp giải quyết kịp thời. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý và bảo trì giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, đồng thời thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý và bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các công trình. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo đảm an toàn công trình giao thông, trật tự an toàn giao thông. Khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các công trình. Sở Giao thông Vận tải, các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của tỉnh về quản lý và bảo trì, bảo dưỡng các công trình giao thông đường bộ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Kịp thời tham mưu các giải pháp điều chỉnh để thực hiện công tác quản lý nhà nước hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; đề xuất khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác này.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo, trình Thường trực HĐND tỉnh.

MẠNH CƯỜNG

HIỂU RÕ ĐỂ KHÔNG BỊ MẮC MƯU...

(Tiếp theo trang 1)

tránh khỏi một số tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động chưa hiệu quả, song đó chủ yếu là do cán bộ công đoàn ở đó chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm). Thực tiễn đã chứng minh rõ, Công đoàn Việt Nam bảo vệ tốt quyền lợi, chăm lo cho người lao động, như vừa qua, khi công nhân và các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" và tổ chức đầu tư, xây dựng nhà ở, nhà trẻ, khu vui chơi, giải trí cho công nhân, người lao động...

Không ai có thể phủ nhận sự cần thiết, không thể thiếu và vai trò, uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức công đoàn các cấp hiện nay. Còn cái gọi là "công đoàn độc lập", "ngành đoàn độc lập" không hề và không thể đại diện cho quyền, lợi ích của công nhân, người lao động, mà chỉ là kiểu lợi dụng để thực hiện mưu đồ chính trị. Vì vậy, người dân cần hiểu rõ để tránh mắc mưu các thế lực thù địch, phản động.

(theo qdnd.vn)

Trao trên 180 triệu đồng cho học sinh mắc bệnh hiếm nghèo

Chiều ngày 10/5, Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình) đã đến thăm và trao tặng trên 180 triệu đồng cho học sinh Nguyễn Thùy Vân, lớp 6A4.

Em Nguyễn Thùy Vân không may mắc bệnh từ đầu năm 2023. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, vất vả cùng gia đình, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường đã kêu gọi, vận động sự hỗ trợ từ lãnh đạo, giáo viên, học sinh, phụ huynh của Trường và hỗ trợ, tiếp sức cùng gia đình em trong quá trình điều trị bệnh. Sau gần 1 tháng, Công đoàn nhà trường đã vận động được trên 180 triệu đồng.

Sự đồng viên giúp đỡ kịp thời này thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mong muốn em Nguyễn Thùy Vân nhanh chóng vượt qua bệnh tật sớm về với gia đình, trở lại trường học. Có thể nói đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, là truyền thống tốt đẹp của giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THCS Trần Phú.

MINH NGUYỆT

BẮT GIỮ, XỬ LÝ 28.028 VỤ BUỒN LẬU...

(Tiếp theo trang 1)

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng, BCD 389 các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; nhiều vụ vi phạm lớn đã được phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cả nước đã xử lý 1.345 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, tăng 68,34%; xử lý 25.595 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; xử lý 1.088 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 30,93%; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.387 tỷ đồng, tăng 76,66% so với cùng kỳ năm 2022; đã khởi tố hình sự 278 vụ với 679 đối tượng.

Trước sự gia tăng về tội phạm thời gian qua và dự báo nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn diễn biến phức tạp; để đấu tranh phòng, chống hiệu quả tội phạm này, tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận làm rõ thêm thực trạng, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm hoạt động trong các lĩnh vực, địa bàn: cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu biên giới đất liền, thương mại điện tử... đồng thời đề xuất một số giải pháp đấu tranh, triệt xóa vấn nạn này.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương kết quả của các bộ,

ngành, địa phương đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I/2023, đồng thời khẳng định đây là sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường thương mại điện tử, vì vậy Phó Thủ tướng đề nghị BCD 389 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCD 389 quốc gia; bám sát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác chống buôn lậu, gian lận

thương mại, hàng giả của BCD 389 quốc gia và tình hình thực tiễn trên địa bàn, lĩnh vực. Bên cạnh áp dụng, mở rộng phạm vi ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ của BCD 389 các cấp cần phải tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, huy động mọi biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đánh giá công tác thông tin tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan

trọng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để từng người dân trở thành người tiêu dùng thông minh, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân; vận động các thành phần, các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đề xuất giải pháp giúp Chính phủ, BCD 389 quốc gia chỉ đạo triển khai thực hiện đấu tranh có hiệu quả, đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại huyện Hưng Hà



Đoàn kiểm tra việc thực hiện các điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất thực phẩm chay Vinh Kha, xã Tiến Đức (Hưng Hà).

Sáng ngày 11/5, đoàn kiểm tra liên ngành công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Đoàn đã kiểm tra tại cơ sở

giết mổ gia súc tập trung tại xã Minh Tân, cơ sở sản xuất thực phẩm chay tại xã Tiến Đức. Nội dung kiểm tra gồm: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; điều kiện về cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, con người; việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản

công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan; nhân sản phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn. Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm chay, đoàn đã tiến hành test nhanh kiểm tra hàn hệ trong sản phẩm giò chay đồng thời tiến hành lấy mẫu đánh giá các chỉ tiêu ATTP theo quy định.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở có ý thức trong sản xuất bảo đảm ATTP, đầu tư máy móc, thiết bị chế biến thực phẩm theo quy định, đạt vệ sinh. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP; tăng cường tập huấn, trang bị kiến thức về ATTP. Đoàn cũng đã nhắc nhở các chủ cơ sở hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý về ATTP, các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu sản xuất...

LƯU NGÀN

75 ao nuôi tôm xuất hiện bệnh đốm trắng

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến ngày 9/5, bệnh đốm trắng trên tôm nuôi đã phát sinh tại 7 xã: Nam Thịnh, Nam Cường, Nam Thắng, Đông Minh (Tiền Hải); Thái Đô, Thụy Xuân, Thụy Trường (Thái Thụy) với 75 ao; diện tích ao có tôm mắc bệnh là 146.115m²; số lượng giống thả là 397,3 vạn con. Tôm chết có triệu chứng nhợt nhạt, gan tụy tím thẫm thường, ruột vẫn chứa thức ăn, giảm đầu ngực

của một số con có đốm trắng nhỏ li ti, cào nhẹ không mất. Ngành nông nghiệp nhận định nguyên nhân ban đầu dịch bệnh xảy ra do công tác cải tạo ao đầm, kênh mương lấy nước, ao lã, ao xử lý chưa triệt để; một số địa phương có ô dịch đốm trắng trên tôm những năm trước, mầm bệnh lưu cữu; đặc biệt, thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng của tôm. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phân công cán bộ kỹ thuật bám sát

cơ sở để kiểm tra, giám sát, xác minh dịch bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại các vùng nuôi đồng thời đề nghị hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy chỉ đạo các xã có dịch bệnh đốm trắng ô tôm nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tránh để dịch bệnh lây lan.

NGÂN HUYNH

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật

Với thời tiết mưa ẩm và nắng nóng đan xen, các chuyên gia ngành nông nghiệp đánh giá tình hình sâu bệnh hại lúa và hoa màu vụ xuân năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân sẽ tăng cao, nhất là vào các đợt cao điểm các địa phương phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Để giữ cho thị trường ổn định và giúp nông dân phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng hiệu quả, Cục Quản lý thị trường tỉnh - cơ quan Thường trực BCD 389/ĐP tỉnh đã huy động lực lượng vào cuộc không để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Do lúa bị một số loại sâu bệnh hại nên bà con nông dân xã Đông Tân, huyện Đông Hưng tập trung ra đồng phun thuốc phòng, trừ theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Gia đình ông Phạm Công Quyền, thôn Thượng Liệt, xã Đông Tân có 15 mẫu lúa cũng bị sâu bệnh hại nên ông vội đi mua thuốc bảo vệ thực vật về để phun trừ cho toàn bộ diện tích. Điều ông Quyền lo lắng khi mua thuốc là bản thân không có kiến thức và kỹ năng để nhận biết được hàng thật, hàng giả. Ông Quyền bày tỏ: Nông dân như chúng tôi thì không thể phân biệt được thuốc bảo vệ thực vật bị làm nhái, hay hàng thật và hàng giả. Chủ yếu chúng tôi tin tưởng vào cửa hàng, đại lý và nhà sản xuất. Thế nên chúng tôi cũng mong các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát tốt, hỗ



Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

trợ nông dân mua được hàng thật có chất lượng, tránh bị "tiền mất, tật mang".

Không riêng ông Quyền, phần lớn bà con nông dân đi mua thuốc bảo vệ thực vật chi tiết đặt niềm tin vào đại lý kinh doanh. Đây chính là cơ hội để các đối tượng làm ăn bất chính trà trộn đưa thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái, kém chất lượng vào lưu thông trên thị trường. Trước nhu cầu tăng cao của thị trường, nguy cơ gian lận thương mại và hàng giả làm lũng loạn thị trường cũng như những băn khoăn của người nông dân, Đội Quản lý thị trường số 4 đã huy động lực lượng tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật

tư nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Đông Hưng. Ông Lê Minh Đức, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 cho biết: Chúng tôi rất ủng hộ việc cán bộ quản lý thị trường đi kiểm tra vì giúp chúng tôi nâng cao nhận thức pháp luật về kinh doanh, thêm kiến thức phân biệt được hàng nhái, hàng giả để mình tránh. Đặc biệt là cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các cửa hàng, đại lý.

Hiện nay, hơn 75.000ha lúa xuân toàn tỉnh đang bước vào giai đoạn trở bông trong điều kiện sâu bệnh diễn biến phức tạp. Nếu để xảy ra tình trạng thuốc bảo vệ thực vật giả, hàng

Gần 300 đại biểu được tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày 11/5, tại xã Tân Tiến (Hưng Hà), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em cho gần 300 đại biểu là cha mẹ và người chăm sóc trẻ em.

Các đại biểu được truyền đạt các nội dung cốt lõi về Luật Trẻ em, nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận trẻ em, 14 nhóm đối tượng có hoàn cảnh

đặc biệt khó khăn, bảo đảm về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em... Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được hướng dẫn một số kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em; từ đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

DUY TÙNG

Hợp tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Chiều ngày 11/5, Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình và Thành đoàn Thái Bình tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Theo chương trình hợp tác, Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình và Thành đoàn Thái Bình tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trước đó, các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm ngân hàng số - Agribank Digital.

KUÂN PHƯƠNG

nhái, hàng kém chất lượng trôi nổi, lưu thông trên thị trường thì hậu quả không chỉ gây tổn kém tiến bộ, công sự của bà con nông dân mà còn dẫn tới nguy cơ mất mùa do sâu bệnh phá hoại. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Là tỉnh nông nghiệp nên chúng tôi xác định vật tư nông nghiệp trong đó có thuốc bảo vệ thực vật là mặt hàng quan trọng cần phải kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền lợi cho người nông dân và hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp. Trong đợt cao điểm chúng tôi chỉ đạo các phòng, đội quản lý thị trường phụ trách huyện, thành phố huy động lực lượng trình sát, nắm chắc địa bàn, thăm tra xác minh, tổ chức kiểm tra theo chuyên đề về thuốc bảo vệ thực vật. Bước đầu đã phát hiện và xử lý một số cửa hàng, đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm liên quan đến quy định về giá, niêm yết giá, nhãn mác hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ... Thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông, buôn bán vật tư nông nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lực lượng quản lý thị trường kịp thời vào cuộc kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đang nhận được sự đồng tình, đánh giá tích cực của cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và bà con nông dân. Việc không để thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường sẽ góp phần quan trọng giúp nông dân phòng, trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu hiệu quả, hướng tới một mùa vụ thắng lợi.

KHẮC ĐUÂN